

เรื่อง กระทรวงการคลังจัดตั้งสัมมนามาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ในการดูแลความมั่นคง  
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ของธนาคารพาณิชย์

วันนี้ (10 มิถุนายน 2541) กระทรวงการคลังจัดตั้งสัมมนามาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ในการดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ ของธนาคารพาณิชย์ ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบัน การเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน) ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ ทราบกฎเกณฑ์ในการดูแลความมั่นคง ของสถาบันที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับที่ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยรวมของระบบการเงินของประเทศ

การจัดสัมมนาดังนี้มีความสำคัญ เนื่องจากขณะนี้มีบทบาทของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ มีความสำคัญที่มากขึ้นในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจนี้จะเข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทดแทนสถาบันการเงินอื่นที่ ประสบปัญหาและต้องชะลอการปล่อยสินเชื่อ กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้ระดม ทุนจากต่างประเทศเข้ามาเสริมสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยการ เพิ่มทุนและให้กู้ยืมเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 32,700 ล้านบาท

หัวข้อที่นำมาสู่การสัมมนาประกอบด้วย กรอบตามเงื่อนไขเงินกู้ที่จะต้องปฏิบัติตาม IMF การกำหนดมาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ในการดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินภายใต้ การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป

การจัดสัมมนาดังนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ 9 แห่ง ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง โดยมีวิทยากร จากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การจัดสัมมนาในครั้งนี้นี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการมีบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ เพื่อความสุข ของประชาชนโดยรวม